



Trong khuôn khổ hợp tác của Chương trình trao đổi giảng viên Erasmus+ giữa Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Đại học kinh tế Athens, Hy Lạp. TS. Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý – đã tham gia giảng dạy cho học iên chương

trình thạc sĩ Kế toán và Tài chính vào cuối tháng 11/2023 vừa qua. Các buổi giảng dạy của TS. Nguyễn Thị Kim Oanh đã được các học viên đánh giá cao. Sau chuyến đi, TS. Nguyễn Thị Kim Oanh đã có một vài chia sẻ về những trải nghiệm tuyệt vời này.

## GIẢNG VIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ CHIA SẺ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY Ở NƯỚC NGOÀI

I just got the student assessment, and it is very good. Students underscore your ability to interact with them and underline that you managed to familiarize themselves with a management culture which is somehow different from what already know. All of them mention the fact that they would definitely attend

another lecture by you. I would sincerely like to thank you for the cooperation and the high quality of teaching and I am looking forward to organizing another session in the near future if you are interested” (Trích email của PGS.TS. Emmanouil Dedoulis, Giám đốc Chương trình MBA AUEB). [Xem thêm](#)

## 29 SINH VIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN TF-SCALE 2024 (OUTBOUND)

Trong cuối tháng 2/2024, 29 sinh viên Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã cất cánh đến Singapore tham gia chương trình trao đổi sinh viên TF-SCALE 2024 (outbound). Đây là năm thứ Trường Ngee Ann Polytechnic được đón tiếp các em sinh viên Trường Quốc tế đến học tập, giao lưu và trao đổi trong thời gian 3 tuần. Sau nhiều năm bị trì hoãn do dịch COVID-19, năm 2021, Ban tổ chức đã quyết định tổ chức chương trình theo hình

thức trực tuyến và trực tiếp (hybrid). Điểm đặc sắc của Chương trình là tổ chức hoàn toàn trực tuyến với sự tham gia của 3 đơn vị đến từ 3 quốc gia: Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Chương trình được tổ chức trong 12 ngày với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, sinh viên 3 nước được thu nhận nhiều kiến thức bổ ích về kinh tế, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, Singapore và Thái Lan. Đến với TF SCALE năm nay, các bạn sinh viên chắc chắn sẽ học được

rất nhiều bài học hay như xây dựng kỹ năng lãnh đạo, cách làm việc nhóm, phát triển tư duy sáng tạo và tham gia các hoạt động xã hội nhiều ý nghĩa. Xin chúc các bạn sinh viên Trường

Quốc tế sẽ thu nhận được nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích, kết thân được thêm với nhiều người bạn mới trong chuyến giao lưu này. [Xem thêm](#)

